

ราคาหุ้น ... ตราสารเพื่อการลงทุน

โดย อาจารย์ยวารี ชีรพัฒน์พิสิฐ

ทางเลือกในการลงทุนมีอยู่หลายรูปแบบ แต่รูปแบบหนึ่งที่มีผู้สนใจอยู่ไม่น้อย ได้แก่ ทางเลือกในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือการลงทุนในหุ้นนั่นเอง ผู้ลงทุนในหุ้นจะต้องอาศัยข้อมูลหลาย ๆ อย่าง มาใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่าจะลงทุนในหุ้นดีหรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ ราคาหุ้น ปริมาณซื้อขายหุ้น และผลประกอบการดำเนินงานของบริษัท เป็นต้น

เมื่อกล่าวถึงราคาหุ้นโดยทั่วไป มักจะหมายถึง ราคาตลาดของหุ้น อย่างไรก็ตามราคาหุ้นยังสามารถจำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ราคาที่ตราไว้ ราคาตามบัญชี และราคาตลาด

1. ราคาที่ตราไว้

มูลค่าที่ตราไว้หรือราคาตรา (Par Value) เป็นมูลค่าต่อหุ้นที่บริษัทได้กำหนดขึ้นเมื่อก่อตั้งบริษัท และระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อแสดงค่าภาระผูกพันที่ผู้ถือหุ้นสามัญมีต่อบริษัทโดยระบุลงในใบหุ้น เช่น บริษัทหนึ่งเริ่มก่อตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นจำนวน 5 ล้านหุ้น ดังนั้นมูลค่าที่ตราไว้ (หรือราคาพาร์) จึงเท่ากับ 10 บาทต่อหุ้น (50 ล้านบาทหารด้วย 5 ล้านหุ้น) ผู้ลงทุนจะพบข้อมูลราคาตราของหุ้นในรายการหุ้นเรือนหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท

2. ราคาตามบัญชี

ราคาหรือมูลค่าตามบัญชี (Book Value) เป็นมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ คำนวณตามที่บันทึกในบัญชี ของ บริษัท มูลค่าตามบัญชีของหุ้นเท่ากับสินทรัพย์ทั้งสิ้นตามที่บันทึกในบัญชีหักด้วยหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ เมื่อต้องการคำนวณราคาหรือมูลค่าตามบัญชีต่อ 1 หุ้นสามัญ ให้นำผลลัพธ์นี้หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว

3. ราคาตลาด

ราคาตลาดของหุ้น (Market Price) เป็นราคาที่ตกลงซื้อขายหุ้นกัน หาก ความต้องการเสนอซื้อหุ้นมีมากกว่าการเสนอขายหุ้น เช่น มีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มการดำเนินงานของบริษัทจะดีและสามารถก่อให้เกิดอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการราคาตลาดของหุ้นก็จะสูง แต่ถ้าความต้องการเสนอขายมีมากกว่าความต้องการเสนอซื้อหุ้น จะส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นนั้นตกต่ำลง

จากราคาหุ้นทั้ง 3 ประเภท มีประโยชน์กับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ราคาหุ้นที่ตราไว้ทำให้ผู้ลงทุนรู้ว่าบริษัทมีเงินเริ่มต้นในการทำธุรกิจเท่าไร และเมื่อเวลาผ่านไปถ้าบริษัทมีการเจริญเติบโตและผลประกอบการดี ก็จะส่งผลให้ราคาตามบัญชีเพิ่มสูงขึ้น ผลที่ตามก็จะทำให้มีผู้ต้องการหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนมาก ดังนั้นราคาตลาดของหุ้นก็จะมีราคาสูงมากกว่าราคาตามบัญชี ตัวอย่างเช่น หุ้นของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จหลายรายได้ใช้ราคาตลาดและราคาตามบัญชีเป็นหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อหุ้น เพื่อการลงทุนนั่นเอง

เอกสารอ้างอิง

จิรัตน์ สังข์แก้ว. (2548). ฐิติวิเคราะห์เจาะเรื่องหุ้น. กรุงเทพฯ : บริษัท เจเอสพีพับลิชชิง จำกัด

บทเรียนสำหรับนักลงทุน. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 : www.settalk.blogspot.com